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1.  ท่านได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้าง 

 ได้ idea ในการกลับไปพัฒนางาน  พัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างผู้ร่วมงาน และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูใน 

โรงพยาบาลใกล้เคียง 

 มองเห็นประโยชน์และภาพรวมขององค์กรได้ดีขึ้น 

 ตระหนักถึงบทบาทและหนา้ที่ของแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

 ได้ทราบถึงปญัหาอุปสรรคของการท างานในแต่ละที่ เพื่อจะน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ได้ทราบถึงปญัหาที่พบจากการท างานในโรงพยาบาลแต่ละระดับ 

 ได้ทราบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางแก้ปญัหาจากประสบการณ์ รุ่นพี่และรุ่น
น้อง เพื่อเป็นแนวทางน าไปใช้ 

 ได้มีการรวบรวมปัญหา และแสดงความคดิเห็นให้ผู้บริหารทราบ 

 ได้แสดงความเห็นและรับรู้ความเห็นเกีย่วกับการท างานและน าไปใช้พฒันาในหน่วยงานของตัวเอง 

 ได้ทราบแนวคดิของงานกายภาพบ าบัด  กิจกรรมบ าบัด  และกายอุปกรณ์ 

 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานในแต่ละพื้นที่ จากรุ่นพีท่ี่มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนางานเวชศาสตร์ฟืน้ฟูของตนเอง 

 เน้นแนวทางการท างานในทมีเวชกรรมฟื้นฟู มีลู่ทางในการหากองทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบริการ 
ผู้ป่วย 
 

 
2.  ถ้ามีการจัดตั้งเครือข่าย ท่านจะชว่ยในการสร้างระบบเครือข่ายได้อย่างไร 

 จัดประชุมเพื่อสร้างระบบส่งต่อ พัฒนาวิชาการ 

 วางแผนจัดตั้งเครือข่ายในระดับจังหวัด  ชุมชน  รพสต. แบบ 2 way communication 

 ร่วมเป็นเครือข่าย และยินดรี่วมมือในสิง่ทีเ่ครือข่ายต้องการให้ช่วย 

 มีการประสานงานกับเครือข่าย เพื่อพัฒนางานได้ดีข้ึน 

 ช่วยประสานงานเพื่อให้งานด าเนินการได้ต่อเนื่อง 

 แจ้งปัญหาทีพ่บให้ทราบ เพือ่น าเข้ามาสรา้งระบบเครือข่าย 



 ให้ความร่วมมอืในฐานะสมาชิกเครือข่าย และขยายเครือข่ายเริ่มต้นจากในจังหวัดเดียวกัน (ถ้ามหีลายรพ.)  
ขยายในระดับเขตของ สปสช. และถา้ภายในจังหวัดและเขตเข้มแข็ง  ก็จะขยายสู่เขตใกล้เคียงไปเร่ือยๆ  
นอกจากจะสรา้งระบบเครือข่ายต่อแพทยด์้วยกนัแล้ว ยงัสร้างเครือข่ายสหสาขาวชิาชีพร่วมด้วย 

 เป็นส่วนหนึง่ในระบบเครือข่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนเครือข่ายการให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 
พัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อผู้ป่วยในการรักษาเพื่ออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย และสง่เสริมให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ทีพ่ึ่งได้  เพื่อให้เกิดการรักษาทีด่ี  รวมทั้งมีการวางระบบการพัฒนาวิชาการร่วมกันใน
เครือข่าย 
 

 
3.  ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรในการประชุมครั้งนี ้

 น่าจะมีชั่วโมงพบปะ / ท ากลุ่มในประเด็นส าคัญ เชน่ P4P  

 เริ่มประชุมช้า ท าให้เกินเวลา 

 อยากให้มีการจัดประชุมรูปแบบนี้อีก เพื่อขับเคล่ือนให้เครือข่ายเข้มแข็ง และพัฒนางานฟื้นฟูและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

 เห็นดว้ย หากมีการจัดเปน็กรมงานฟืน้ฟูสมรรถภาพ 

 อยากให้ราชวทิยาลยัฯ สนับสนุนและเขา้ใจแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข และช่วยแก้ไขปัญหา 

 อยากให้มีการจัดประชุมทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อติดตามผลการด าเนินการ 

 ควรมี session ที่แบ่งผู้เขา้ร่วมประชุมเป็นกลุ่มเครือข่ายของตนเองเลย เพื่อให้แต่ละคนทราบวา่ เครือข่าย 

ของตนเองครอบคลุมโรงพยาบาลอะไรบ้าง  จะได้ท าความรู้จักกนัในทีม่าเดียวกนั 
 


